



Trường THPT Nam Tiến Hải được thành lập từ năm 1967 - 1968 trên cơ sở tiền thân là một phân hiệu của Trường cấp 3 Tiên Hải chỉ với 3 lớp học (2 lớp 8 và 1 lớp 9) đặt tại thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng. Thời điểm ban đầu thành lập Trường gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ học tập. Nhiều gia đình đã nhường nhà ở cho Trường làm lớp học, tạo điều kiện cho thầy cô giáo giảng dạy. Khó khăn, gian khổ là vậy nhưng ở bất cứ hoàn cảnh nào, thầy và trò nhà trường luôn duy trì tốt nền nếp dạy và học, quyết tâm làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu "dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thì đua tốt, học tốt". Năm 1971, từ thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng, Trường đã chuyển về địa điểm mới tại thôn Trung Đông, xã Nam Trung và đến năm 1992, Trường đưa vào sử dụng khu nhà 3 tầng với 18 phòng học. Đến năm 2007, Trường tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 nhà học 3 tầng với 21 phòng học và các phòng chức năng. Sau khi sáp nhập với Trường THPT bán công Nam Tiến Hải vào năm 2010, Trường đã tăng quy mô lên 47 lớp với 2.418 học sinh. Đến nay, Trường nằm trong top các đơn vị có quy mô lớn nhất tỉnh với tổng số 45 lớp và 2.014 học sinh.

Bám sát nhiệm vụ từng năm học, 50 năm qua, Trường luôn giữ vững quy mô và chất lượng giáo dục. Chi bộ và các tổ chức chính trị trong nhà trường luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện, kịp thời có chủ trương đúng đắn và chỉ đạo sát sao mọi hoạt động bằng nhiều nghị quyết cụ thể. Từ một nhà trường ban đầu chỉ có 2 tổ chuyên môn với 9 giáo viên, đến nay Trường

NAM TIẾN HẢI 50 năm - một mái trường

Là ngôi trường thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Tiên Hải và có số học sinh Công giáo chiếm 25% nhưng từ khi thành lập đến nay, Trường THPT Nam Tiến Hải đã từng bước khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo những thế hệ học sinh phát triển toàn diện, vừa có tri thức, vừa có phẩm chất đạo đức, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.



Công nghệ thông tin được Trường THPT Nam Tiến Hải tích cực sử dụng trong giảng dạy.

THPT Nam Tiến Hải đã có 5 tổ chuyên môn, 1 tổ văn phòng với tổng số 13 bộ môn và gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các tổ, nhóm đã trở thành hạt nhân của phong trào thi đua "dạy tốt - học tốt", phấn đấu bảo đảm giờ dạy có chất lượng

và hiệu quả cao. Để nâng cao chất lượng dạy và học, Trường đã triển khai mạnh mẽ phong trào đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, chỉ đạo dạy học theo tinh thần "dạy học phân hóa theo chuẩn

kiến thức kỹ năng". Chính vì thế, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm của Trường luôn đạt trên 98%, số học sinh lên lớp đạt trên 99%, tỷ lệ đỗ vào đại học, cao đẳng đạt từ 60 - 75%. Năm học 2016 - 2017, Trường có 101 học sinh đỗ đại học với tổng điểm

đạt trên 24 điểm. Tuy là trường ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện học tập còn gặp nhiều khó khăn nhưng hàng năm, nhiều học sinh của nhà trường đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, đội tuyển học sinh giỏi về văn hóa và khoa học kỹ thuật của nhà trường luôn đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, từ khi thành lập đến nay, Trường THPT Nam Tiến Hải còn duy trì có hiệu quả các hoạt động hướng nghiệp dạy nghề, hoạt động ngoài giờ, gắn liền với các hoạt động xã hội như nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đồng bào lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, giúp đỡ người nghèo, tàn tật, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, Trường còn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, giáo viên và học sinh bằng nhiều hình thức như: thông qua các phong trào thi đua "dạy tốt - học tốt", phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", thực hiện việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam... Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đồng thời giáo dục học sinh có những quan điểm khoa học, tư duy mới về thế giới và thời đại, cuộc sống và con người.

Trong 50 năm bền bỉ xây dựng và trưởng thành, Trường đã có thành tích rất đáng tự hào, đủ để khẳng định là một trung tâm văn hóa giáo dục bậc trung học phổ thông của khu Nam huyện Tiên Hải. Mỗi cán bộ, giáo viên, mỗi cán bộ, nhân viên, mỗi học sinh đã và đang công tác, học tập dưới mái trường có quyền tự hào về quy mô phát triển, chất lượng đào tạo, tự hào về sự trưởng thành của các thế hệ học sinh. Đến nay, Trường đã có hơn 20.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã trưởng thành trong chiến đấu, trong học tập và lao động sản xuất với 57 tiến sĩ, 158 thạc sĩ và 3.150 cử nhân. Nhiều cựu học sinh của Trường đã trở thành sĩ quan cao cấp, cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, là những doanh nhân thành đạt, thầy thuốc giỏi... Đó chính là phần "nguyên khí quốc gia" mà Trường THPT Nam Tiến Hải đóng góp cho quê hương, đất nước.

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, thời gian tới, Trường THPT Nam Tiến Hải duy trì xây dựng tập thể vững vàng về tư tưởng, mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; xây dựng và duy trì nghiêm nền nếp kỷ cương dạy và học; chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên; nâng cao ý thức trách nhiệm, duy trì và phát huy tốt truyền thống của nhà trường trong chặng đường tới.

DẶNG MAI LINH
(Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Tiến Hải)

Một số thành tích tiêu biểu của nhà trường:

- 3 Huân chương Lao động: 1 Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2013), 2 Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1986, năm 2008);
- 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- 3 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- 6 bằng khen của UBND tỉnh;
- 2 bằng ghi công của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- 10 cờ khen của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Nhiều năm đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc";
- Và nhiều giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Hải...

Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo



Tôi đánh giá cao quy mô và chất lượng giáo dục của Trường THPT Nam Tiến Hải. Từ một ngôi trường chỉ là một phân hiệu của Trường cấp 3 Tiên Hải với 3 lớp học, lại nằm ở vùng sâu, vùng xa của huyện Tiên Hải, sau 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, với sự nỗ lực, quyết tâm của các thế hệ nhà giáo, các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh, Trường THPT Nam Tiến Hải đã không ngừng lớn mạnh và tiến bộ về mọi mặt. Đến nay, Trường nằm trong top các đơn vị có quy mô lớn nhất tỉnh với 45 lớp và 2.014 học sinh. Các em học sinh nhà trường, trong đó con em của đồng bào Công giáo chiếm tới 25% nhưng luôn nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích cao trong học tập đặc biệt là các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường và cấp tỉnh. Nhiều thầy cô giáo của Trường cũng đạt các danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen. Những thành tích đáng tự hào đó đã góp phần không nhỏ cùng ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đó là giáo dục và rèn luyện học sinh trở thành những công dân tương lai mạnh về thể chất, sáng về trí tuệ, giàu có về tâm hồn, có kỹ năng sống tốt, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thầy giáo Đỗ Cao Lượng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nam Tiến Hải

Ấn tượng của tôi khi được phân công về công tác tại Trường THPT Nam Tiến Hải từ năm 1984 và đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng từ năm 1999, đó là ngôi trường không chỉ nằm ở vùng sâu, vùng xa của huyện Tiên Hải mà còn là vùng Công giáo với tỷ lệ học sinh Công giáo chiếm 25% tổng số học sinh trong toàn trường. Nhiều học sinh còn đi chân đất tới trường, đặc biệt những ngày giá rét chỉ có manh áo mỏng che thân. Nhưng với tinh thần đoàn kết, gắn bó yêu thương của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, mọi khó khăn gian khổ đều được đẩy lùi. Nhà trường đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, từ đó trở thành trường nằm trong top các trường mạnh của tỉnh, xứng đáng là một trong những trường mang đậm dấu ấn đối với các thế hệ giáo viên và học sinh.

Bác sĩ CKII Trần Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải, học sinh khóa 1973 - 1976



Tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi và tự hào khi được học tập dưới mái trường THPT Nam Tiến Hải, đồng thời trân trọng sự giúp đỡ chân tình, cởi mở của các thầy cô giáo nhà trường. Tôi có được sự thành công như ngày hôm nay là nhờ công lực của các thầy cô giáo, đã truyền cảm hứng và dạy tôi những kiến thức quý báu trong cuộc sống. Chính vì thế, tôi luôn nỗ lực lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín đối với nhân dân địa phương. Hàng năm, để tri ân công ơn các thầy cô giáo, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thế hệ học sinh chúng tôi lại tổ chức hội khóa ôn lại kỷ niệm xưa và trồng cây lưu niệm tại nhà trường. Với chúng tôi, mỗi thầy cô giáo như những tấm gương sáng để không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện bản thân, từ đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của địa phương.

Cô giáo Phạm Thị Lý, giáo viên văn, Trường THPT Nam Tiến Hải, học sinh khóa 1994 - 1997



Với đặc thù là môn học khó nên tôi phải tích cực động viên, khích lệ, tạo hứng thú cho học sinh trong từng tiết giảng. Không những thế, tôi còn chủ động sử dụng công nghệ thông tin đặc biệt là phương pháp trình chiếu powerpoint để hỗ trợ cho bài giảng sao cho các em dễ hiểu, dễ nhớ và dễ ghi, tạo sự cảm giác gần gũi với các em, có như thế các em mới dẫn tiến bộ và tiếp thu bài tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi còn tích cực tham gia hội giảng, dự giờ tổ nhóm chuyên môn để học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ đó rút ra kinh nghiệm giảng dạy cho bản thân, sao cho mỗi tiết học đều tạo sự hứng say cho cả giáo viên và học sinh.

Em Trần Thị Lệ Thủy, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nam Tiến Hải



Được học tập dưới mái trường THPT Nam Tiến Hải, em cảm thấy rất đối tự hào bởi bề dày truyền thống và phương pháp dạy học rất đặc biệt, giúp em không chỉ nắm vững kiến thức cơ bản mà còn được bổ sung các kiến thức thực tế, từ đó bớt bỡ ngỡ trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài dạy và học, Trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tạo sự gắn kết giữa thầy và trò như: phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, vệ sinh bãi biển cồn Vành, hội thi sáng tác logo chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường... Là học sinh cuối cấp, em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện bản thân, phát huy tinh thần tự giác và hăng say trong học tập, tạo hành trang quan trọng để vững bước vào đời.

PHAN LỢI - MINH HƯƠNG



1



2



3

Ảnh 1: Lãnh đạo Trường THPT Nam Tiến Hải thăm hỏi, động viên học sinh Đinh Trần Ngọc Hà, lớp 11A4 mắc bệnh hiếm nghèo.

Ảnh 2: Giờ học ở Trường THPT Nam Tiến Hải.

Ảnh 3: Bài thể dục giữa giờ đem lại sự thoải mái, thư giãn cho các em sau những giờ học trên lớp.